



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ที่ ๒๘๒๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กรณีบอกลีกสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถพพานนท์ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านวงษ์อ้อม ตำบลวงษ์อ้อม เชื่อมต่อ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินสัญญาจ้าง ๑,๐๙๐,๐๐๐.-บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้บอกลีกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านวงษ์อ้อม ตำบลวงษ์อ้อม เชื่อมต่อ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งแบบแจ้งผู้ทำงานเพื่อรายงานปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถพพานนท์ เป็นผู้ทำงานพร้อมกับดำเนินการริบหลักประกันสัญญาจ้างฯดังกล่าว จำนวน ๕๔,๕๐๐.-บาท(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กรณีบอกลีกสัญญาจ้าง รายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ประธานกรรมการ
๒. นายศราวุธ แสงเกตุ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นายดุสิต สิทธิรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ผู้รับจ้างรายเดิมยังไม่ส่งมอบ ประเมินรายการปริมาณงานและราคาพัสดุหรือค่างานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น(ถ้ามี) และค่าเสียหายอื่นๆ(ถ้ามี) และจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก